

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๒๗๒๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๑๑๑๔
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านระบบประกันภัย โดยรูปแบบของการดำเนินโครงการ มีลักษณะของการดำเนินการเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และข้อเสนอโครงการยังได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แล้ว มีเป้าหมายรวม Tier ๑ และ Tier ๒ จำนวน ๒.๑๒ ล้านไร่ ภายใต้วงเงิน ๒๒๔,๔๔๒,๖๐๐ บาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมประกันวินาศภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับไปดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

๒. กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักประกันภัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเกษตร อาทิ สภาพภูมิอากาศ โรคระบาด ศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และจูงใจให้เกษตรกรมีการซื้อประกันภัยแบบสมัครใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลัง ควรพิจารณาแนวทางในการปรับสัดส่วนของการจ่ายเบี้ยประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความเหมาะสม และมีเกษตรกรร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันบางส่วนในอนาคตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: sasithorn@nesdc.go.th

